



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 25/2545

เรื่อง การจัดการประชุมสาขาย่อยด้านการธนาคารครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMST-EC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสาขาย่อยด้านการธนาคารครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMST-EC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา สหภาพพม่า อินเดีย และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการในภูมิภาค

กรอบความร่วมมือ BIMST-EC ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 6 สาขา กล่าวคือ การค้าและการลงทุน เทคโนโลยี คมนาคมและการขนส่ง พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง โดยสาขาย่อยด้านการธนาคารอยู่ภายใต้สาขาการค้าและการลงทุน

การประชุมสาขาย่อยด้านการธนาคารครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีรองผู้ว่าการ เสถียรภาพการเงิน (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา) เป็นประธานการประชุม และผู้แทนธนาคารกลางประเทศสมาชิกคือ รองผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย รองผู้ว่าการธนาคารกลางบังกลาเทศ รองผู้ว่าการธนาคารกลางศรีลังกา และเลขาธิการเอกจากสถานทูตพม่าเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศสมาชิก วิธีการดำเนินงานของ สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย ในการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง และเรื่องระบบการหักชำระบัญชีระหว่างประเทศ สมาชิกที่เรียกว่า Asian Clearing Union (ACU) ซึ่งเป็นระบบเพื่อการส่งเสริมการค้า และลดการพึ่งพาเงินสกุลหลัก อาทิ ดอลลาร์สหรัฐ, เยน ยูโร ของประเทศสมาชิก ซึ่งธนาคารกลางประเทศบังกลาเทศ อินเดีย พม่า และ ศรีลังกาล้วนเป็นสมาชิก

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Assistance) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและ ให้คำแนะนำในเรื่องที่ ประเทศสมาชิกสนใจและการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการประชุมระดับรองผู้ว่าการปีละ 1 ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพตาม ความสมัครใจ ในการนี้ การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2546

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 กรกฎาคม 2545